

Source : ข่าวหุ้น

Date : - 6 ต.ค. 2560

Page : 11

No :

CWTแจ้งเลื่อนวันSCOD โรงไฟฟ้ากรีนเพาเวอร์ 2 ใช้เวลาก่อสร้าง14เดือน

CWT แจ้ง กฟภ. ไฟเขียวเลื่อนวันเริ่ม SCOD โรงไฟฟ้ากรีน เพาเวอร์ 2 ออกไปอีก 6 เดือน เป็นวันที่ 16 เม.ย. 61 จากเดิมวันที่ 16 ต.ค. 60 เนื่องจากระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนจะใช้เวลา 14 เดือน

นางสาวสมฤทัย ไพฑูรย์รังสฤษฎ์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี-การเงิน บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CWT กล่าวว่า บริษัทขอแจ้งความคืบหน้าโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลของบริษัท กรีน เพาเวอร์ 2 จำกัด (GP2) ที่เดิมชื่อบริษัท โคกเจริญ กรีนเอ็นเนอร์ยี จำกัด ในฐานะบริษัทย่อยที่ดำเนินการโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลดังกล่าว

โดยตามที่บริษัท กรีน เพาเวอร์ 2 จำกัด ในฐานะบริษัทย่อย ได้ดำเนินการโรงไฟฟ้าชีวมวลและทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ กฟภ. (PEA) โดยระบุวันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้า (SCOD) ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2560 นั้น ซึ่งหลังจากได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา บริษัทได้เร่งดำเนินการปรับพื้นที่และเริ่มการก่อสร้างซึ่งปัจจุบันมีความคืบหน้าของโครงการไปมากระดับหนึ่งแล้วนั้น

ทั้งนี้ บริษัทขอเรียนแจ้งให้ทราบว่าบริษัทได้เร่งดำเนินการปรับพื้นที่และก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลดังกล่าว แต่การก่อสร้างคาดว่าจะไม่สามารถเริ่มต้นขายไฟฟ้าให้กับ PEA ได้

ทันตามกำหนดเดิมที่ระบุในสัญญา เนื่องจากระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนจะใช้เวลา 14 เดือน แต่บริษัทเริ่มการก่อสร้างเมื่อเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการรับซื้อไฟฟ้าครั้งที่ 6/2560 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 มีมติเห็นชอบให้เลื่อนวัน SCOD ออกไปอีกเป็นระยะเวลา 6 เดือน นับแต่วันที่ครบกำหนดในสัญญา โดยมีกำหนดวัน SCOD ใหม่เป็นวันที่ 16 เมษายน 2561 เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทมีความพร้อม 4 ด้าน ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และมีความก้าวหน้าในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าดังกล่าว หากมีความคืบหน้าใดๆ ในโครงการดังกล่าว บริษัทจะแจ้งถึงความคืบหน้าให้ทราบในโอกาสต่อไป

ก่อนหน้านี้ นายวิระพล ไชยธีร์รัตน์ กรรมการผู้จัดการ CWT กล่าวว่า หลังจากบริษัทได้มีมติอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา ให้ดำเนินการโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล กำลังผลิต 9.60 เมกะวัตต์ มูลค่าประมาณ 959 ล้านบาท ของบริษัท โคกเจริญ กรีนเอ็นเนอร์ยี จำกัด หรือ KE

โดยให้บริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท ชัยวัฒนา กรีน เพาเวอร์ จำกัด เข้าลงทุนและดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลดังกล่าว และได้มีผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับความคืบหน้าในโครงการดังกล่าว ซึ่งในปัจจุบันการดำเนินงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล KE ภาพรวมโครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้างตามแผนระยะเวลาการก่อสร้าง 14 เดือน และได้เริ่มก่อสร้างเมื่อเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา มีความก้าวหน้าในภาพรวมของโครงการมากกว่า 50% คาดว่าจะสามารถดำเนินการจ่ายไฟเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ได้ภายในไตรมาส 2/61 ■